

Số: 361/PGD&ĐT

Tu Mơ Rông, ngày 12 tháng 9 năm 2017

V/v tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và người dân khi sử dụng mạng xã hội.

Kính gửi: Các đơn vị trường Mầm non, Tiểu học, THCS trực thuộc.

Thực hiện Công văn số 132-CV/BTGHU, ngày 21/8/2017 của Ban Tuyên giáo Huyện ủy Tu Mơ Rông về việc tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và người dân khi sử dụng mạng xã hội.

Hiện nay, các thế lực thù địch, phản động ngày càng gia tăng các hoạt động lợi dụng Internet và mạng xã hội để đăng tải những bài viết nhằm chống phá, xuyên tạc, bịa đặt, lan truyền những nội dung sai sự thật để bôi nhọ, gây mất uy tín, xúc phạm nhân phẩm, danh dự của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Trong khi đó, tinh thần cảnh giác của một số cán bộ quản lý giáo dục, đảng viên, giáo viên, nhân viên, học sinh khi sử dụng mạng xã hội, nhất là Facebook cá nhân chưa cao; có trường hợp tham gia bình luận, chia sẻ những thông tin xấu, độc hoặc đưa thông tin không chính xác, chưa được kiểm chứng lên mạng xã hội.

Để đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả tác động tiêu cực từ Internet và mạng xã hội. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tu Mơ Rông yêu cầu:

1. Thủ trưởng các đơn vị trường học trực thuộc: tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt để cán bộ quản lý giáo dục, đảng viên, giáo viên, nhân viên, học sinh nêu cao tinh thần cảnh giác, chủ động đấu tranh phản bác, vô hiệu hóa thông tin, luận điệu sai trái, độc hại, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động; tuyệt đối không tham gia bình luận, chia sẻ những thông tin xấu, độc hoặc đưa thông tin không chính xác, chưa được kiểm chứng lên mạng xã hội.

Khi phát hiện những trường hợp tham gia bình luận, chia sẻ những thông tin xấu, độc hoặc đưa thông tin không chính xác, chưa được kiểm chứng lên mạng xã hội thì kịp thời nhắc nhở, đề nghị gỡ bỏ những thông tin trên. Trường hợp cần thiết, báo cáo chính quyền địa phương, phòng Giáo dục và Đào tạo biết để can thiệp.

2. Các bộ phận chuyên môn phòng Giáo dục và Đào tạo khi tham mưu tổ chức các đợt bồi dưỡng thường xuyên về chuyên môn, nghiệp vụ phải đưa nội dung “Chuyên đề đấu tranh, phản bác các quan điểm, tư tưởng sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch và phân tử xấu trên Internet và mạng xã hội” vào nội dung bồi dưỡng cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong ngành.



Nhận được Công văn, yêu cầu các đơn vị trường học trực thuộc nghiên cứu triển khai thực hiện. Thường xuyên báo cáo về phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tu Mơ Rông những vấn đề phát sinh để chỉ đạo kịp thời. *24/2*

Nơi nhận:

- Như trên (T/h);
- Các BPCM (T/h);
- Lãnh đạo phòng GD&ĐT (T/d);
- Lưu VT - VP. *24/2*

TRƯỞNG PHÒNG



Lê Văn Hoàn

